



Sáng chủ nhật ngày 23/02/2014 vừa qua tại Cà phê thứ 7 đã diễn ra buổi ra mắt Giới thiệu cuốn sách ảnh TP. Hồ Chí Minh Mega City của hai tác giả: TS Michael Waibel và Henning Hilbert với chủ đề: Thành phố Hồ Chí Minh: Đại đô thị của Việt Nam và thách thức của phát triển đô thị bền vững.

Nhạc sĩ Dương Thụ - người chủ trì chương trình chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hân hạnh được phối hợp với Viện Goeth đồng tổ chức chương trình này, và đặc biệt hơn với sự góp mặt đông đảo của quý vị khán giả tại khán phòng trong Chương trình cà phê sách đầu năm 2014 thật sự là một tín hiệu tốt cho những chương trình tiếp theo. Tôi xin chân thành cảm ơn Trung Nguyên đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm vừa qua để cùng xây dựng và phát triển nên một chương trình cà phê thứ 7 nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn, giới tri thức và giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là các độc giả yêu -đam mê nghệ thuật và sáng tạo.”

Lần đầu tiên, Không gian cà phê thứ 7 trở nên “hot” hơn bao giờ hết trước số lượng gần 200 khán giả tham dự. Chương trình không chỉ thu hút được các chuyên gia về ngành kiến trúc trong nước mà còn

có sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Đức hoặc các chuyên gia người Đức nhưng hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Tham gia trình bày và chia sẻ nội dung cuốn sách có TS. Michael Waibel - nhà nghiên cứu kỳ cựu và là người đứng đầu dự án Phát triển đô thị thuộc Khoa Địa lý, Đại Học Hamburg (bên trái), TS Đỗ Phú Hưng, Trưởng khoa qui hoạch đô thị ĐH Kiến trúc TPHCM (ở giữa - đang phát biểu), ông Henning Hilbert - Điều phối viên khoa học tại Trường Đại học Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh(bên phải).

Cuốn sách ảnh khổ lớn được thiết kế ấn tượng và đầy lôi cuốn với hơn 600 bức ảnh. Ấn phẩm hướng tới đối tượng công chúng rộng rãi, được dựa trên các nghiên cứu hàn lâm trong nhiều năm dưới sự tài trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu quốc gia Đức (BMBF) và nằm trong sáng kiến “Nghiên cứu dành cho những đại đô thị bền vững trong tương lai”, đồng thời cũng là kết quả của hàng loạt các hội thảo và các dự án hợp tác với Viện Goethe.

Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu về TP. Hồ Chí Minh dưới nhiều góc nhìn mới mẻ, nơi mỗi chúng ta đang sinh sống, làm việc, học tập mỗi ngày. Nhưng có những góc của thành phố kinh tế sôi động - đại

đô thị đầu tiên của Việt Nam mà chúng ta chưa hề biết đến. Thành phố sôi động này đã thay đổi một cách chóng mặt cùng với quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ở rất nhiều nơi và nhiều hẻm nhỏ, đời sống vẫn còn giữ nguyên nếp sống làng quê. Đối với rất nhiều người, đại đô thị là miền đất hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống mới sung túc. Nhưng liệu những giấc mơ này có thể được thực hiện khi số dân của thành phố tăng lên chóng mặt và biến đổi khí hậu đã làm cho một phần thành phố thường xuyên ngập trong nước? Tất cả những nội dung ấy đã được các diễn giả trình bày, chia sẻ và cùng bàn thảo trong chương trình.

Dành buổi sáng thứ bảy mỗi tuần để đến với cà phê thứ 7 là bạn đã định hình một phong cách thư giãn trong một bầu không khí trong lành của văn hóa và nghệ thuật. Đến với Không gian cà phê thứ bảy, khách hàng không những được học hỏi và tích lũy thêm nhiều tri thức thực tiễn mà còn là cơ hội nhận được những tặng phẩm đầy giá trị tinh thần. Với ý nghĩa đó, hội thảo cũng đã dành tặng 6 cuốn sách cho các vị khách mời may mắn nhất của chương trình.

Thực hiện: Minh Hiền